



**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND
TỈNH QUẢNG NGÃI KHÓA XIII NHIỆM KỲ 2021 - 2026**

**Họ và tên người ứng cử: Tôn Long Hiếu
Đơn vị bầu cử số 3 huyện Trà Bồng**

Kính thưa toàn thể cử tri!

Tôi tên là: TÔN LONG HIẾU Sinh ngày 16/8/1967

Chức vụ và đơn vị công tác: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Đảng đoàn Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh; Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

Tôi thật sự vinh dự khi được cử tri nơi công tác, nơi cư trú tín nhiệm; được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hiệp thương và được Ủy ban bầu cử tỉnh thống nhất giới thiệu và phân công ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 3 huyện Trà Bồng để cử tri bầu chọn làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Được ra ứng cử đại biểu HĐND, tôi nhận thức sâu sắc rằng: HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND đòi hỏi mỗi đại biểu HĐND phải có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, trí tuệ, uy tín, kinh nghiệm công tác và điều kiện tham gia các hoạt động của HĐND để đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, thay mặt Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong HĐND.

Kính thưa toàn thể cử tri!

Hiện nay với trách nhiệm là đại biểu chuyên trách đang công tác trong cơ quan HĐND tỉnh, tôi đã cùng với các đại biểu HĐND tỉnh không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử; bàn và quyết định kịp thời các vấn đề quan trọng của tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân.

Đối với địa phương huyện Trà Bồng, thời gian qua: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá; kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư; tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới bước đầu đạt kết quả; lĩnh vực văn hóa - xã hội, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, công tác giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chăm sóc sức khỏe Nhân dân đạt được những kết quả quan trọng; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân tiếp tục nâng lên; quốc

phòng, an ninh được giữ vững. Tuy nhiên, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn nhiều mặt hạn chế; đời sống Nhân dân vẫn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao; giải quyết việc làm cho lao động nông thôn chậm và bộc lộ nhiều bất cập;...

Những vấn đề nêu trên không chỉ là sự quan tâm của cử tri và Nhân dân huyện nhà, mà còn là sự lo lắng, trăn trở của những ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh; chúng tôi sẽ xác định trách nhiệm đồng hành với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân huyện nhà tham gia giải quyết trong thời gian đến. Trước yêu cầu đổi mới và phát triển toàn diện kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân; với tinh cảm và trách nhiệm ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi xin phép báo cáo trước cử tri một số nội dung trọng tâm trong Chương trình hành động của mình, như sau:

Một là, tích cực nghiên cứu, nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của HĐND tỉnh; thường xuyên trau dồi kỹ năng hoạt động, kỹ năng thu thập và xử lý thông tin để giúp HĐND tỉnh ban hành nghị quyết đúng đắn, đảm bảo phù hợp thực tiễn địa phương. Tăng cường tiếp xúc cử tri lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, đặc biệt là phát hiện những bất cập, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ để kiến nghị sửa đổi, tháo gỡ kịp thời, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động HĐND tỉnh và thực sự là người đại biểu đại diện của Nhân dân. Thường xuyên sâu sát cơ sở, liên hệ chặt chẽ với cử tri, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể địa phương phản ánh, đề đạt nguyện vọng của Nhân dân vào quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh. Theo dõi, đôn đốc, giám sát chính quyền và cơ quan hữu quan giải quyết kịp thời những kiến nghị, nhằm bảo đảm quyền lợi của cử tri và Nhân dân.

Hai là, chủ động đề xuất giải pháp và tham gia quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để địa phương phát huy tiềm năng, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh vững mạnh, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến việc thể chế hóa, thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; nghiên cứu ban hành chính sách đặc thù đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững ở các huyện miền núi. Thu hút đầu tư, ưu tiên bố trí và huy động nguồn lực xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, liên vùng, kết nối với vùng phát triển, tạo động lực để các địa phương trên địa bàn huyện bứt phá đi lên:

Tập trung đầu tư hạ tầng giao thông trọng điểm, có sức lan tỏa. Xây dựng, nâng cấp mở rộng các tuyến đường liên xã, liên thôn, đảm bảo mạng lưới giao thông từ huyện đến xã, từ xã về thôn, khu dân cư luôn thông suốt, phục vụ tốt nhất đời sống dân sinh, gắn giao thương, phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng, an ninh.

Tiếp tục sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi, hệ thống nước sạch và vệ sinh nông thôn, đô thị bền vững, gắn với công tác quy hoạch, đẩy mạnh tái cơ

cấu lại ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, trồng rừng phòng hộ tại các lưu vực sinh thủy của hồ, đập thủy lợi, nhằm bảo đảm nguồn nước tưới hiệu quả phục vụ sản xuất và nước sinh hoạt của Nhân dân.

Huy động, phân bổ hiệu quả nguồn lực xã hội, chú trọng cả nguồn lực tài chính, nguồn nhân lực và khoa học công nghệ; kêu gọi đầu tư phát triển vào các lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, sản xuất nông, lâm nghiệp, chọn lọc xây dựng hình thành các vùng chuyên canh cây trồng; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch sinh thái phù hợp với điều kiện, tiềm năng và lợi thế tại mỗi địa phương trên địa bàn huyện.

Xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục trong các trường học, nhất là tập trung ưu tiên nguồn lực xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, bảo đảm giữ chuẩn và nâng chuẩn; đầu tư, nâng cấp, mở rộng, phát triển hệ thống dịch vụ y tế tuyến cơ sở; hoàn thiện đồng bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hệ thống thiết chế văn hóa; tăng cường bảo tồn và phát triển giá trị, bản sắc văn hóa các dân tộc, nhằm đảm bảo phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu dạy và học, chăm sóc sức khỏe, đời sống văn hóa và tinh thần của Nhân dân.

Ba là, tiếp tục kiên nghị, thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách cho người có công với cách mạng; chính sách xã hội đối với người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tập trung giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức thiết trong đời sống xã hội; thúc đẩy đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tăng thu nhập của người lao động nông thôn, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chuyển dịch cơ cấu lao động phù hợp với cơ cấu kinh tế, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để người dân vươn lên thoát nghèo bền vững, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn.

Kính thưa toàn thể cử tri!

Dù ở cương vị, lĩnh vực công tác nào, bản thân tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ra sức học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao phó, nhiệm vụ người đại biểu dân cử, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân, xứng đáng với niềm tin yêu của cử tri và Nhân dân. Trong suy nghĩ, hành động của mình tôi luôn cầu thị, mong rằng cử tri nơi tôi ứng cử cũng như cử tri và Nhân dân trong tỉnh thường xuyên phối hợp, giúp đỡ, theo dõi, giám sát chúng tôi thực hiện nhiệm vụ.

Cuối cùng, tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến cử tri và Nhân dân; Kính chúc cử tri và Nhân dân luôn mạnh khỏe, hạnh phúc!

Xin trân trọng cảm ơn!

Người viết Chương trình hành động

Tôn Long Hiếu